

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ Lập chiến công mừng ngày truyền thống

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vũ Thư đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 76 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2021) và 16 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2021).



Cán bộ Công an huyện Vũ Thư kiểm tra tang vật vụ án.

Theo Trung tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư: Thời gian qua, để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an huyện đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; bố trí lực lượng theo hướng chuyên sâu, nắm chắc tình hình, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Đồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý, giám sát, phát hiện, đấu tranh, nắm chặn kịp thời, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy, hình sự, điểm nóng về an ninh trật tự.

Trên lĩnh vực công tác an ninh, Công an huyện đã chủ động tham mưu và triển khai thực hiện hiệu

quả nhiều đề án, kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác đấu tranh phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được bảo đảm, không xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, 7 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ điều tra khám phá án của Công an huyện Vũ Thư đã vượt chỉ tiêu 85,7%; trộm cắp giảm 17% so với cùng kỳ. Công an huyện đã bắt 18 vụ, khối tài 26 đối tượng ma túy, thu giữ 53,0401 gram ma túy tổng hợp, 5,3453

gram heroin, 11,9929 gram methamphetamine, 25,9783 gram ketamin. Điển hình: Ngày 17/7/2021, Công an huyện kiểm tra quán karaoke 86 ở thôn Thanh Trai, xã Minh Lăng, phát hiện 23/27 người dương tính với chất ma túy, thu giữ 11,3 gram ma túy tổng hợp loại MDMA và ketamin. Công an huyện đã khởi tố vụ án và khởi tố, bắt tạm giam, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tháng 7/2021, Công an huyện đã triệt phá 2 đường dây cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá quy mô lớn trên không gian mạng với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng. Trong đó, đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ trên internet khi giải bóng đá Euro 2020 diễn ra với số tiền giao dịch 792 triệu đồng; đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề qua mạng xã hội Zalo của đối tượng Vũ Văn Báo

(tức Thích Thanh Hải), sinh năm 1968, đang sinh hoạt tôn giáo tại chùa Ô Mễ, xã Tân Phong. Đối tượng này nhiều lần mua số lô, số đề và đánh bạc dưới hình thức tài xỉu, nổ hũ trên internet với số tiền lên tới trên 250 triệu đồng.

Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Công an huyện Vũ Thư đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp như: phối hợp với lực lượng liên ngành kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tình qua chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đệ; bảo đảm an toàn 2 khu cách ly tập trung của huyện; tham mưu UBND huyện thành lập 209 tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 tại 209 thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện. Ngoài ra, Công an huyện thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã, thị trấn quản lý, giám sát di biến động dân cư; kiểm tra hoạt động các bến đò ngang, yêu cầu các chủ đò tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch...

Trung tá Lê Quang Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Vũ Thư cho biết: Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông còn tăng cường tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử phạt 95 trường hợp không đeo khẩu trang, trốn khai báo y tế với số tiền 115,5 triệu đồng.

Trong tình hình khó khăn chung, dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, Công an huyện Vũ Thư luôn xác định tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, đồng thời tập trung quyết liệt, góp sức đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đó chính là hành động thiết thực nhất của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện chào mừng ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

NGUYỄN THỜI

Những ngày tháng tâm lịch sử, chúng tôi trở lại xã Đông Hoàng (Đông Hưng) chứng kiến vùng đất anh dũng, quật cường trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp đang "thay da đổi thịt" từng ngày. 76 năm sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Hoàng đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Theo lịch sử Đảng bộ xã Đông Hoàng: Dù phải chịu sưu cao thuế nặng, nạn đói hoành hành nhưng người dân xã Đông Hoàng vẫn một lòng theo Đảng, Bác Hồ với tinh thần "Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", trở thành cái nôi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của tỉnh, của huyện năm 1945. Dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Mặt trận Việt Minh, Đông Hoàng đã thành lập đội danh dự Việt Minh làm nhiệm vụ tổ chức, bảo vệ cho quân chúng đấu tranh, mít tinh nổi dậy thắng lợi, bảo vệ cán bộ làm việc an toàn, tổ chức trấn áp, răn đe những tên quan gian ác, viết gian phản động, tịch thu vũ khí của chúng trang bị cho lực lượng Việt Minh. Đội danh dự Việt Minh còn thành lập tổ lò rèn bí mật chuyên sản xuất vũ khí. Cụ Lê Văn Đăng, 96 tuổi đời, 71 năm tuổi đảng, thôn Hồng Việt nhớ lại: Phần lớn vũ khí cung cấp cho lực lượng tự vệ và Việt Minh trong vùng được sản xuất bởi tổ lò rèn tại làng Thanh Long. Đội du kích do tôi làm thôn đội trưởng có nhiệm vụ canh gác, bảo vệ cho tổ lò rèn hoạt động an toàn mỗi đêm.

Để gây thanh thế cho Mặt trận Việt Minh, xây dựng lực lượng cách mạng chuẩn bị tiến tới đẩy khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, Ban vận động Việt Minh đã chọn chùa Thiên Phú, xã Đông Hoàng làm địa điểm tổ chức mít tinh, tình chọn Thượng Tám, xã Đông Hoàng làm an toàn khu. Từ đó, phong trào cách mạng ở Đông Hoàng phát triển mạnh mẽ. Tối ngày 16/8/1945, lực lượng tự trang tuyên truyền xã Đông Hoàng kết hợp với đội tự vệ vũ trang Châu Giang với sự hỗ trợ của quân chúng nhân dân tiến vào tước vũ khí ở phủ Thái Ninh giao cho cách mạng. Chiều ngày 18/8/1945, nhân dân

Sức sống mới trên quê hương anh hùng



Chùa Thiên Phú - xưa là nơi diễn ra cuộc mít tinh chuẩn bị Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, nay là địa chỉ để giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đông Hoàng cùng nhân dân các xã lân cận có lực lượng tự vệ, vũ trang dần dần đã tiến thẳng vào phủ Thái Ninh, tập trung viên chức, lính cơ tuyen bố xóa bỏ nguy quyền, thành lập chính quyền cách mạng. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên công phủ Thái Ninh năm (tăng 17 triệu đồng so với năm 2016). Đồng chí Bùi Văn Việt, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của cấp trên về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới. Do vậy, dù ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 song tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm của xã vẫn đạt 107 tỷ đồng, tăng 3,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ đều vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,04%, hộ cận nghèo còn 2,23%. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hướng ủng hộ tích cực của nhân dân, Đông Hoàng đã bê tông hóa được trên 20km đường giao thông, cứng hóa trên 2,6km kênh mương; đầu tư xây dựng các nhà văn hóa thôn, trạm y tế xã, trụ sở xã, khu xử lý rác thải tập trung, về đích thôn thôn mới năm 2021.

Xác định xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng, mục đích là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xã tiếp tục huy động các nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Từ đầu năm đến nay, Đông Hoàng đã hoàn thiện tu sửa nhà bia liệt sĩ; xây dựng, sửa chữa, mở rộng một số đoạn đường, cầu cống, sân thể thao của một số thôn; tiếp tục kêu gọi xã hội hóa để xây dựng sân vận động và nhà văn hóa xã. Bên cạnh đó, xã đồng viên, khuyến khích nhân dân duy trì, phát triển một số nghề phụ của địa phương như làm bún, mỳ, cơm, mỳ, trăn, mỳ, công nghiệp; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác.

Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Hoàng tự hào vì đã có nhiều đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu đã đạt được là điểm tựa để Đông Hoàng vững bước đi lên trên con đường đổi mới, phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao năm 2024.

HIẾU NGHĨA

DỰ ÁN HEIFER Thay đổi cuộc sống của nhiều hộ nghèo

Được triển khai từ năm 2008, chia thành nhiều giai đoạn, dự án "Cải thiện đời sống cho các hộ nông dân nghèo và chịu ảnh hưởng của chất độc da cam thông qua mô hình phát triển cộng đồng toàn diện theo mô hình Heifer" (dự án Heifer) đã mang đến thay đổi cho nhiều hộ dân nghèo, tạo cơ hội giúp các hộ nghèo nâng cao đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gia đình anh Nguyễn Văn Công và chị Phạm Thị Vóc, thôn Trung Kinh là

một trong những hộ nghèo của xã Lê Lợi (Kiến Xương). Anh Công trí tuệ không bình thường, thường xuyên bệnh tật. Mọi gánh nặng cuộc sống đều đổ dồn lên đôi vai chị Vóc nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Với sự hỗ trợ của dự án Heifer do tổ chức Heifer tài trợ, giờ đây gia đình anh chị đã thoát nghèo. Chị Vóc chia sẻ: Gia đình tôi được nhận bò giống của dự án Heifer từ năm 2008, sau một thời gian chăm sóc, bò đã sinh sản được 1 con bê. Bê con được nuôi từ 4 - 5 tháng sẽ

bán giao lại cho hộ khác để phát triển dự án, con bò bán đầu hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của gia đình. Từ nuôi bò sinh sản, lúa nọ nói lúa kia, mỗi năm gia đình tôi cũng thu về gần 30 triệu đồng. Bằng số tiền tích góp được từ việc nuôi bò giống, năm 2020, gia đình chị Vóc đã xây dựng ngôi nhà khang trang, rộng rãi hơn. Chúng tôi thay vì chỉ quanh quẩn ở nhà, anh đã biết đi chăn thả bò phụ giúp vợ con.

Lê Lợi là 1 trong 2 xã đầu tiên của huyện Kiến Xương

triển khai và thực hiện dự án Heifer. Đến nay, 23/62 hộ nghèo của xã được hưởng lợi từ dự án đã thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã cho biết: Dự án hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo và chịu ảnh hưởng của chất độc da cam là sự hỗ trợ rất kịp thời và hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế thiết thực, là nền tảng để các hộ vươn lên thoát nghèo. Đa số những hộ nhận bò giống ban đầu từ dự án đã bán giao lại bê giống F2 để triển khai dự án theo quy định. Tôi mong giai đoạn tiếp, xã tiếp tục được hưởng lợi từ dự án để ngày càng có nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo.

Ngoài việc được giao bò giống, các gia đình còn được dự án cho vay vốn để thực hiện các kế hoạch sản xuất nhỏ, phát triển kinh tế VAC, buôn bán nhỏ lẻ... giúp tăng thu nhập và làm chuồng trại, tạo vùng thức ăn cho bò, xử lý chất thải của vật nuôi để bảo vệ môi trường. Giai đoạn 2019 - 2021, dự án tiếp tục được triển khai thực hiện tại 2 xã Bình Định và Lê Lợi (Kiến Xương); xã Phong Châu (Đông Hưng) và xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) với 84 gia

đình được vay vốn với số tiền 880 triệu đồng. 100% các gia đình sử dụng tốt nguồn vốn vay để thực hiện các kế hoạch sản xuất nhỏ, phát triển kinh tế VAC, buôn bán nhỏ lẻ. Toàn bộ số gia súc và nguồn vốn được chuyển giao theo đúng kỳ hạn từ hộ này sang hộ khác. Hầu hết các gia đình được trang bị, có kiến thức, kỹ năng về chăn nuôi, nông nghiệp, quản lý sản xuất, phần khởi tham gia dự án sinh hoạt nhóm và đóng góp quỹ tiết kiệm. Qua đó, giúp các hộ nông dân nghèo có thêm việc làm và điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, dự án cũng thành lập nhóm tình nguyện viên chữ thập đỏ là thành viên các gia đình được vay vốn để hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để việc triển khai thực hiện dự án tại các xã đạt hiệu quả cao, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã xây dựng điều hành dự án cấp tỉnh, huyện, xã. Tổ chức khảo sát hộ dân, họp triển khai, ký cam kết, hợp đồng vay vốn với các gia đình tham gia dự án. Giải ngân nguồn vốn vay cho các gia đình, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Giao cán bộ phụ trách xã theo dõi,

giám sát các hoạt động của dự án và báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng về Ban Quản lý dự án tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chỉ đạo hội chữ thập đỏ huyện và cơ sở phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất cho các gia đình tham gia dự án, đồng thời tuyên truyền bằng hình thức phát tờ rơi, trên đài truyền thanh của xã. Kịp thời động viên, khen thưởng các xã tham gia hoạt động dự án tích cực, hiệu quả. Ngoài ra, Ban Quản lý dự án Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiến hành ký cam kết thực hiện dự án, ký hợp đồng vay vốn và giải ngân nguồn vốn vay đối với các hộ dân tham gia dự án để nhân dân, sản xuất phát triển kinh tế theo hình thức tín chấp do UBND xã, hội chữ thập đỏ xã bảo lãnh và thu hồi vốn vay, thủ tục theo quy định của dự án.

Giai đoạn 2021 - 2023, dự án tiếp tục được triển khai tại các xã: Bình Định và Lê Lợi (Kiến Xương); Phong Châu (Đông Hưng) và Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ), mở ra hướng đi và cơ hội mới trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các địa phương.

THU HOÀI



Gia đình anh Nguyễn Văn Công, xã Lê Lợi (Kiến Xương) nuôi bò sinh sản từ nguồn hỗ trợ của dự án Heifer.

HỖ TRỢ PHÍ ĐIỆN, NƯỚC, THUẾ, VIỄN THÔNG, NGÂN HÀNG CHO NGƯỜI DÂN TRONG MÙA DỊCH

ĐIỀU
Khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt*
10% giảm phí điện
15% giảm phí nước sạch sinh hoạt
100% miễn phí dịch vụ

NƯỚC SẠCH SINH HOẠT
Giảm giá đối với người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch

VIỄN THÔNG
THỜI GIẠN ÁP DỤNG: 5/8 - 5/11/2021
TẶNG 2 LẦN BẢNG THÔNG CÁO NGUYỄN GIA
+50 PHÚT GỌI MIỄN PHÍ
+50% DUNG LƯỢNG DATA
Internet cáp quang
KH ở nơi giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16
Tất cả các gói cước

MIỄN PHÍ
Truy nhập các trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, Bluezone
50% giảm cước data VXS, VK7

NGÂN HÀNG
GIẢM PHÍ MIỄN PHÍ
CHUYỂN TIẾN, LÃI SUẤT THẤP NHẤT...
Giảm lãi suất cho vay
Đến 31/12/2021
CÓ CƯ LẠI THỜI HẠN TÀI VỤ
KHÁCH VAY BI ANH HƯỞNG BỒI DỊCH
Trả lương ngừng việc hoặc trả lương cho người lao động***
VAY LÃI SUẤT 0%

THUẾ
GIẢM PHÍ 30%
Thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuế đất năm 2021
Thuế thu nhập DN có doanh thu năm <= 200 tỷ đồng năm 2021
Thuế giá trị gia tăng đối với DN thuộc một số nhóm lĩnh vực dịch vụ
GIẢM PHÍ 30%
Thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh quy II, quy IV/2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
MIỄN CÁN HỘ PHÁT SINH NĂM 2020, 2021
Đối với DN, tổ chức phát sinh lỗi liên tục từ 2018-2020

*Hạt các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội hoặc tại các quốc gia, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội toàn diện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 16/CT-TP/2021
**Phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 và mùa điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trước các đợt xả điện khẩn cấp
***Các đối tượng là người sử dụng lao động được vay vốn lãi suất 0% theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2020 của Chính phủ

THU HOÀI